

กระบวนการ การตรวจสอบการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับฝึกฉีดยาอินซูลิน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย-ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (640-391)

ชื่อกระบวนการ การตรวจสอบการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับฝึกฉีดยาอินซูลิน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย-ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (640-391)
วันที่ประกาศ 1 ตุลาคม 2557

กระบวนการ	กระบวนการย่อย	เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ / ดำเนินการ	Tips/ข้อเสนอแนะ
1. การตรวจสอบการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับฝึกฉีดยาอินซูลิน	1.1. ตรวจสอบความต้องการของรายวิชาจากแผนการจัดให้บริการ	แผนการจัดให้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556	1 สัปดาห์ก่อนเรียน	สุชาธินี ทองเนียนวล	หากมีข้อสงสัยติดต่อกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา <u>เน้นย้ำให้ปรึกษาด้วยตนเอง</u>
	1.2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่จัดเตรียม Lab ซึ่แจ้งการเตรียมห้องเรียน การจัดสถานที่ การจัดวัสดุอุปกรณ์ และการจัดเก็บอุปกรณ์	- แผนการจัดให้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556 - เอกสารประกอบการสอน / ตำราเรียน	1 สัปดาห์ก่อนเรียน	สุชาธินี ทองเนียนวล เรืองสุรี คงเสน ธิตยา รัตนเดโช	หากเจ้าหน้าที่ไม่มาประสานงาน ผู้รับผิดชอบตรวจสอบต้องจัดตัวอย่างไว้ให้เจ้าหน้าที่จัด lab ดูเป็นตัวอย่าง 1 ชุด
	1.3. ตรวจสอบการจัดห้องเรียน 1.3.1 การจัดเตียง ตรวจสอบความสะอาดของผ้าปูเตียง ผ้ายาง และผ้าขวางเตียง ต้องมีช่องว่างระหว่างเตียงเพียงพอให้นักศึกษาเข้าไปทำกิจกรรมการพยาบาล และต้องมีม่านกันระหว่างเตียงทุกเตียง ตั้งแต่หัวเตียงจนถึงโต๊ะสำหรับเตรียมยาฉีดมีเจลล้างมือแขวนไว้ปลายเตียงและมีวาง chart ผู้ป่วยไว้บน over bed ปลายเตียงทุกเตียง	- เอกสารประกอบการสอน / ตำราเรียน	3 – 1 วันก่อนเรียน	สุชาธินี ทองเนียนวล เรืองสุรี คงเสน ธิตยา รัตนเดโช	หากเจ้าหน้าที่จัดห้องเรียนเสร็จเร็ว ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบได้เร็ว หากมีความผิดพลาดก็จะได้รับการแก้ไขก่อนที่จะมีการเรียนการสอน

กระบวนการ	กระบวนการย่อย	เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ /ดำเนินการ	Tips/ข้อเสนอแนะ
	<p>1.3.2 การจัดอุปกรณ์ เรียงจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ภาดเล็ก 2) ชามรูปไต 3) แก้วยาอันเล็กสำหรับใส่สำลี 4) อับสำลีแห้ง อับสำลี <p>แอลกอฮอล์ และtransfer forcep</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) ยาฉีดลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิด น้ำใส ประกอบด้วยยา RI, Actrapid, Humin R บรรจุอยู่ในขวดแก้วขนาด 10 ซีซี น้ำมีสีใส ไม่มีตะกอน / ตะไคร่น้ำ มีฉลากยาปิดเรียบร้อย จำนวนอย่างละ 5 ขวด 6) ระดับน้ำตาลในเลือดชนิดน้ำ ชุ่นประกอบด้วยยา Humin N, Mixtard, Monotard บรรจุอยู่ในขวดแก้วขนาด 10 ซีซี น้ำมีสีขาว ชุ่น มีฉลากยาปิดเรียบร้อย จำนวนอย่างละ 5 ขวด 7) กล่องใส่ syring insulin 8) เข็มขนาดต่างๆ เน้นเบอร์ 20 และ เบอร์ 27 9) ที่ทิ้งเข็มใช้แล้ว 10) ตะกร้าทิ้ง syring ใช้แล้ว 11) ตะกร้าขยะทั่วไป 12) ถังขยะอันตราย(มีฝาปิด) 				

กระบวนการ	กระบวนการย่อย	เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ /ดำเนินการ	Tips/ข้อเสนอแนะ
	<p>1.3.3 หุ่นเต็มตัว วางบนเตียง ตรวจสอบความสะอาดของเสื้อผ้าหุ่น วางอุปกรณ์ผิวหนังสำหรับฉีดยาไว้ข้างหุ่น / โต๊ะข้างเตียง</p> <p>1.3.4 อ่างล้างมือ ตรวจสอบความสะอาด ต้องมีผ้าขนหนูสีขาวสำหรับเช็ดมือพับวางไว้ในตะกร้า ด้านล่างมีตะกร้าเขียนว่า สำหรับใส่ผ้าเช็ดมือใช้แล้ว</p>				